

**สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘**

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. สลดนร.ครวญขาดน้ำ ไม่มีกิน - ใช้แล้ว ๑๓ จว.แล้งหนัก	เดลินิวส์
๒. ทำถึงสิ้นสิงหาฯ ทรงรับสั่งศูนย์ฯฝนหลวง เพื่อเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด วิกฤติภัยแล้งลูกหลานหนัก เชื้อนภูมิพลเหลือใช้ ๓๐ วัน	แนวหน้า
๓. ประเมินผลผลิตข้าวนาปี ๕๘ 'ภัยแล้ง' ฤดูเหลือ ๒๔ ล้านตัน	กรุงเทพธุรกิจ
๔. เกาะข่าวเกษตร	เดลินิวส์
๕. เศรษฐกิจเกษตร เขตเศรษฐกิจพิเศษสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ไทยสหกรณ์เพื่อนบ้าน	เดลินิวส์
๖. รัฐควัก ๑.๖ หมื่นล้านจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อย	ไทยรัฐ
๗. สพข.๒ เร่งเครื่องพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำขนาดเล็ก และบ่อจืด หวังช่วยเกษตรกรผ่านวิกฤติภัยแล้งนี้ไปได้	ไทยโพสต์
๘. กนอ.อนุมัติ ๒ พันล.ผูกแหล่งน้ำให้ชาวไร่อ้อยกู้ช่วงแล้ง	แนวหน้า
๙. เกษตรสงขลามอบนโยบายพัฒนาเกษตรกร	แนวหน้า
๑๐. ดีเดย์จ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อย ๑.๖๙ หมื่นล้าน	โพสต์ทูเดย์
๑๑. ดีเดย์ ๒๑ ก.ค.จ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อย รอบอรรถกส. เคาะกู้ ๑.๖ หมื่นล้าน	มติชน
๑๒. สมาคมกรีดยางร้องแก้ปัญหายาง	มติชน
๑๓. ทุ่ม ๒ พันล้าน ป้องกันภัยแล้งไร่อ้อย ลุ้น๒พายุเพิ่มน้ำฝนช่วยอีสาน	มติชน

\*\*\*\*\*

# สถดนร.ควรวณษาดนนำ

## ไม่มีกิน-ใช้แล้ว 13จว.แล้งหนัก

13 จว.ยังแล้งจัด กรุงเทพฯระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดต่ำลงทรุดบ้านพังยับ ขณะที่ชาวนาแย่งกันสูบน้ำในคลอง ♦ อ่านต่อหน้า 9

ขาดน้ำ □ ต่อจากหน้า 1

ชลประทานข้าที่นา ชาวอีก 7-8 วัน น้ำแห้งขาดทำต้นข้าวขึ้นต้นตายนับหมื่นไร่ สถดนร.นำน โอดโรงเรียนของหนูไม่มีน้ำกิน-น้ำใช้หลังฝนทิ้งช่วงนาน 1 เดือนเต็ม ต้องกรอกน้ำจากบ้านไปไว้ดื่ม-ใช้ทำธุระในห้องน้ำ ด้าน “มท.1” วิกฤตภัยแล้งทำชาวนาคิดสั้นหลังสังเวชไปแล้ว 1 ศพ ย้ำทุก จว.เร่งแก้วิกฤติ “สศก.” ซักภัยแล้งกระทบผลผลิตข้าวลดลง 3 ล้านตัน เหตุชะลอปลูกข้าวหน้าปี-นาปรังรอบแรก และรัฐจ้โรงจำนำงดคิดดอกเบี้ยชาวนา

สถานการณ์ภัยแล้งยังลุกลามขยายวงกว้าง จนล่าสุดมีชาวนาใน จ.นครพนม เกรียดยอดจากสาเหตุไม่มีน้ำไปใช้ทำนาจนตัดสินใจฆ่าตัวตายไปแล้ว 1 ราย โดยเมื่อวันที่ 3 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ จ.น่าน วิกฤติการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง แม้แต่ในโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างโรงเรียนบ้านห้วยโฮด ด.ผายแก้ว อ.เมืองน่าน กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมาตั้งแต่ช่วงเปิดภาคเรียนในช่วงเดือน พ.ค. เนื่องจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน ส่งผลให้น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และบ่อน้ำในหมู่บ้านแห้งขอด จนครูและนักเรียนต้องกรอกน้ำใส่ขวดหรือเกลลอนจากบ้านมาไว้ดื่มและใช้ทำธุระในห้องน้ำที่โรงเรียน

นายโชติณัฐ ตั้งเชียรติกุล อาจารย์ประจำโรงเรียนบ้านห้วยโฮด เปิดเผยว่า โรงเรียนมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 56 คน และมีครูและภารโรงอีก 7 คน ขณะนี้ทุกคนได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า เพราะขาดน้ำกินน้ำใช้มานานนับเดือน โดยน้ำในบ่อบาดาล 4 บ่อ ที่ใช้ร่วมกันทั้งหมู่บ้านกว่า 200 หลังคาเรือน เริ่มแห้งขอดลง บางบ่อไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้

ทำให้เด็กนักเรียนต้องผลัดเปลี่ยนกันไปขนน้ำจากบ่อน้ำด้านท้ายหมู่บ้านมาใช้ที่โรงเรียน โดยน้ำที่สูบน้ำมาจากบ่อบางครั้งก็ขุ่นและมีตะกอน อีกทั้งยังเสี่ยงกับสารเคมีที่ตกค้างใต้ดินจากการทำเกษตรกรรม จึงขอวิงวอนให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยเหลือด่วน

สายวันเดียวกัน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ รอง ผวจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายวิฑิต ปิ่นนิกร นายอำเภอท่าเรือ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าตรวจสอบสภาพบ้านเลขที่ 14/2 หมู่ 6 ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ของนางนัยนา นพคุณ อายุ 42 ปี หลังได้รับแจ้งว่าบ้านหลังดังกล่าวได้รับความเสียหายจากการทรุดตัวของคันลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก นอกจากนี้ ยังมีบ้านของนายอุเทน แก่นสาถด อายุ 69 ปี ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันอีก 1 หลัง ได้รับความเสียหายด้วย โดยจากการตรวจสอบพบว่าคันดินริมคันลิ่งได้ทรุดตัวลงไปในแม่น้ำตลอดความยาวประมาณ 50 เมตร ลึก 3 เมตร สาเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลให้ก้นแม่น้ำป่าสักมีระดับลดลง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป

ด้านนายสม ลิมจันทร์ นายกสมาคมกลุ่มกสิกร ผู้ใช้น้ำใน ต.บ้านร่อม อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ในวันนี้ได้มีกลุ่มชาวบ้านกว่า 100 คน ขนเครื่องสูบน้ำมาตั้งอยู่บริเวณริมคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก และถนนสายท่าลาน-บ้านหมอ ท้องที่ หมู่ 5 ต.บางโหนด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อสูบน้ำเข้าที่นาไปใช้หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังขึ้นต้นเขียวเจา เพราะขาดน้ำเป็นเวลานาน ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสูบน้ำในคลองไปใช้ได้ อีกเพียง 7-8 วัน และถ้าก้นในคลองแห้งขอดก็จะทำให้พื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง

ที่ จ.อุทัยธานี ถนนแนวริมคลองบ้านท่าคาไปย หมู่ 7 ต.ลำซุง อ.เมืองอุทัยธานี ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดทรุดตัวพังทลายลงมาเป็นแนวยาวกว่า 30 เมตร ทำให้โครงการเขื่อนเรียงหินที่มีการก่อสร้างไว้พังเสียหายทรุดตัวลงไปอยู่ในแม่น้ำ โดยคาดว่าสาเหตุมาจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างมาก จากวิกฤติการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในระยะนี้

ที่กระทรวงมหาดไทย พล.อ.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวชาวนาฆ่าตัวตายจากปัญหาภัยแล้งว่า ยอมรับว่าเป็นห่วงมาก จึงอยากขอร้องขอชาวนาและเกษตรกรว่าอย่าแก้ปัญหาในลักษณะนี้ เพราะไม่ได้ทำให้ปัญหาจบลง คนเห็นใจและเข้าใจว่าเกษตรกรอาจร้อนใจที่ได้ปลูกข้าวไปแล้วแต่น้ำไม่เพียงพอ ซึ่งได้กำชับไปยัง ผวจ.และหน่วยงานด้านความมั่นคงให้ลงพื้นที่รับฟังและช่วยแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยขอให้ผู้ประสบภัยไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัด ยืนยันว่าในภาวะวิกฤติน้ำแล้งทุกจังหวัดได้พยายามเข้าแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ผ่านเดือน ก.ค.ไปให้ได้ และขอให้น้ำใจว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบจะจัดระเบียบการส่งน้ำให้ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

วันเดียวกัน นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ในพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง 40 จังหวัด 265 อำเภอ แต่ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 27 จังหวัด ยังคงเหลือพื้นที่ประสบภัยอีก 13 จังหวัด 93 อำเภอ 557 ตำบล 5,366 หมู่บ้าน ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก ดาก น่าน นครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ อำนาจเจริญ สุรินทร์ สระบุรี ลพบุรี ราชนบุรี และสระแก้ว โดยหลายหน่วยงานได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ทั้งการนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และเพื่อการเกษตร พร้อมชุดเจาะบ่อนบาดาล รวมทั้งมีการสนับสนุนอากาศยานในการทำฝนหลวง อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือ

ประชาชนให้ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและ  
รักษาคุณภาพที่สุด

ทั้งนี้ ปก.ได้แจ้งเดือนให้ศูนย์ ปก.  
เขต 4 (ประจวบคีรีขันธ์) ศูนย์ ปก.เขต 11  
(สุราษฎร์ธานี) ศูนย์ ปก.เขต 17 (จันทบุรี)  
และศูนย์ ปก.เขต 18 (ภูเก็ต) เตรียมรับ  
สถานการณ์และแก้ปัญหาทุกภัย วาดภัย ดิน  
โคลนถล่ม อันเกิดจากฝนตกหนักในช่วงวันที่  
3-7 ก.ค.นี้ด้วย

ที่รัฐสภา นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง  
กล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  
จากปัญหาภัยแล้งในปีนี้ได้ให้ ธ.ก.ส. และ  
ธนาคารออมสินไปเตรียมโครงการสินเชื่อเพื่อ  
ช่วยเหลือเกษตรกรไว้แล้ว นอกจากนี้ ยังมี  
มาตรการช่วยเหลือเยียวยา ทั้งการเร่งให้ทุก  
หน่วยงานเร่งการใช้จ่ายเงินตามโครงการงบประมาณ  
ประจำปี 2558 เพื่อให้ถึงถึงพื้นที่  
ตำบล หมู่บ้านต่าง ๆ โดยเร็ว ทั้งยังมีหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ร่วมอีก 10 แห่ง เช่นการใช้จ่ายเงินจาก  
กองทุนหมู่บ้าน สำหรับกรณีบัตรสินเชื่อ  
เกษตรกรที่เสนอให้เบิกเป็นเงินสดมาใช้ก็มี  
ความเป็นไปได้ แต่เนื่องจากการควบคุมการใช้  
บัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องยาก ดังนั้นหาก  
ชัดเจนจริงอาจให้เบิกเป็นเงินสดได้ 2 หมื่นบาท  
จากวงเงิน 5 หมื่นบาท

ด้าน นายอานวย ปะดิ เสรมช.เกษตรฯ  
กล่าวว่า รัฐบาลจะแก้ปัญหาภัยแล้งเร่งด่วนตาม  
ลำดับความเดือดร้อน เช่น เรื่องหนี้สิน ก็จะมี  
การพักชำระหนี้ไว้ก่อน ซึ่งกำลังพิจารณา  
อยู่ และความช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูกาลใหม่  
หากกรณีไม่มีฝนจริง ๆ ก็จะทำให้เกษตรกรทำ  
โครงการที่ไม่อาศัยน้ำหรือใช้น้ำน้อยที่สุด เช่น  
การเลี้ยงสัตว์ โดยเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องเงิน

เมล็ดพันธุ์ การส่งเสริมการตลาด การให้สินเชื่อ  
เกษตรกรเพิ่มเติม โดยขณะนี้ได้ลงจังหวัดกำลัง  
วางแผนงานก่อนส่งให้ส่วนกลางพิจารณา เพื่อ  
กำกับควบคุมแผนงานต่อไป

นายเลิศศักดิ์ วีระตระกูลไพบูลย์ เลขา  
ธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  
กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า หลังจากกระทรวง  
เกษตรฯ ประกาศสงน้ำเพื่อปลูกข้าวในปี  
และต่อเนื่องข้าวนาปรังรอบ 1 ในพื้นที่ลุ่มน้ำ  
เจ้าพระยาและแม่กลอง โดยให้เลื่อนทำนาปี  
ออกไปนั้น ประเมินว่า จะไม่กระทบปริมาณ  
ผลผลิตมากนัก อาจทำให้ผลผลิตนาปีลดลง  
ร้อยละ 11 หรือประมาณ 24.14 ล้านตันจากปี  
ที่ผ่านมา มีผลผลิต 27 ล้านตัน

“สำหรับปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้น ได้ส่ง  
ผลกระทบต่อประเทศไทยมีผลผลิตทางการ  
เกษตรลดลงมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ และจาก  
รายงานอย่างเป็นทางการของประเทศจีนระบุว่า  
จากปัญหาโลกร้อนจะส่งผลให้ในช่วง 60 ปี  
ข้างหน้า ผลผลิตของภาคเกษตรในประเทศ  
ต่าง ๆ ทั่วโลกจะลดลงเกือบทั้งหมด 15-25  
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในขณะนี้เกษตรกรที่ประสบ  
ปัญหาภัยแล้งได้นำเครื่องมือทางการเกษตร  
เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องไถนาแบบเดินตาม  
ไปจำหน่ายกับสถานธนาภูบาล ซึ่งรัฐควรช่วยให้  
เข้าโครงการจำหน่ายโดยไม่คิดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่ม  
เงินสดสำรองหมุนเวียน โดยภาพรวมจะทำให้  
เศรษฐกิจภาคการเกษตรมีแนวโน้มที่ดีตามไป  
ด้วย” นายเลิศศักดิ์ กล่าว

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค  
ประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องที่  
น่าห่วงที่สุด เพราะรัฐบาลยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการ  
ขาดรายได้ของเกษตรกร ซึ่งจำเป็นต้องคิดเรื่อง

นี้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรใช้  
ในการอุปโภคบริโภค ไม่ใช่แค่พูดถึงการบริหาร  
จัดการน้ำด้านเดียว เพราะหลายพื้นที่ไม่มีโอกาส  
ที่จะปลูกข้าวให้ได้ผลผลิตที่พอใจ ขณะที่อีก  
หลายพื้นที่ไม่สามารถทำนาได้เลย รัฐบาลต้อง  
ตัดสินใจให้ชัดเจนในการช่วยเหลือเกษตรกร  
เพื่อไม่ให้ลงทุนแล้วเกิดความเสียหายในภายหลัง  
อีก ส่วนมาตรการพักชำระหนี้ของรัฐบาล  
แม้จะพักหนี้ให้ 6 เดือนแล้ว แต่อีก 1 เดือน  
ต่อจากนั้น เกษตรกรก็ยังมีรายได้ จึงต้อง  
คิดเร่งโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยด่วน  
โดยระบุให้ชัดเจนว่าพื้นที่ไหนไม่ให้ปลูกข้าว พร้อม  
กำหนดการชดเชยที่เหมาะสมให้ชาวนา

ช่วงเย็นวันเดียวกัน มีเอกสารชี้แจงข้อ  
เท็จจริงจาก จน.นครพนม ส่งมายังสำนักงาน  
นสพ.เดลินิวส์ กรณีนายจันทา นรินทร์ อายุ 71  
ปี ใช้อาวุธปืนยิงตัวตายจากปัญหาความเครียด  
เรื่องภัยแล้งตามที่ได้มีการนำเสนอข่าว โดย  
เอกสารมีข้อความระบุว่า นายอดิศักดิ์ เทพ  
อาสาณ์ ผวจ.นครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ทราบ  
ข้อมูลจากนายชาญ นรินทร์ อายุ 40 ปี บุตร  
ชายของผู้ตายทราบว่า ก่อนจะเสียชีวิตผู้ตาย  
ได้มาพูดคุยกับญาติพี่น้องตามปกติ ก่อนจะ  
ออกไปดูไร่นา อย่างไรก็ตาม ผู้ตายมักจะบ่น  
คิดถึงภรรยาที่เสียชีวิตไปนานกว่า 2 ปีอยู่เสมอ  
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดจนคิดสั้นได้  
จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ตายฆ่าตัวตายจาก  
ปัญหาเรื่องภัยแล้งดังกล่าว.

# ทำถึงสิ้นสิงหาฯ ทรงรับส่งศูนย์ฯฝนหลวง

เพื่อเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด  
วิกฤตภัยแล้งลูกกลมหนัก  
เขื่อนภูมิพลเหลือใช้ 30 วัน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นายวราวุธ ชันดิยานันท์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่และนักบินของกรมฝนหลวง เพื่อเตรียมแผนงานการทำฝนหลวง หลังเรดาร์ได้ตรวจพบกลุ่มก้อนเมฆจากทาง

▶▶▶ ต่อ : ภัยแล้ง - หน้า 6



▲ **แล้งจัด** : สภาพพื้นดินริมแม่น้ำป่าสักเกิดการทรุดตัวส่งผลให้บ้านของประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำในพื้นที่ ต.ท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะภัยแล้งน้ำ ในแม่น้ำป่าสักลดต่ำสุดในรอบหลายสิบปี

## ภัยแล้ง

ทิศตะวันตกบริเวณฝนป่าม่วงก จ.นครสวรรค์ และฝนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร หัวขาน้ำแข็ง ใน จ.อุทัยธานี จึงได้ขอให้เตรียมเครื่องบินบรรจุน้ำสารเคมีเพื่อเข้าโจมตีก้อนเมฆ ในการที่จะทำฝนหลวง

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า ให้ศูนย์ฝนหลวงทุกศูนย์เร่งดำเนินการทำฝนหลวงอย่างต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ แม้ว่าจะเข้าหน้าฝนแล้วก็ตาม เพื่อให้ได้น้ำฝนตกลงมาเก็บกักตามเขื่อนและแหล่งเก็บน้ำให้ได้มากที่สุด” นายวราวุธ กล่าว

สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ยังถูกลบในชั้นวิกฤติหลายพื้นที่ เช่น ที่ จ.นครสวรรค์ ระดับน้ำในแม่น้ำปิงที่นครสวรรค์แห้งขอด กระทบต่อพื้นที่การเกษตรและระบบประปา นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายก

เทศมนตรีนครนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจ โรงผลิตน้ำประปาและจุดสูบน้ำที่ใช้มาจาก แม่น้ำปิงและประกาศให้ประชาชนใช้น้ำอย่าง ประหยัด หากน้ำปิงยังคงต่อเนื่องอาจต้อง แบ่งจ่ายน้ำเป็นเวลา

ที่จ.อำนาจเจริญ สถานการณ์ภัย แล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี หลังฝนทิ้ง ช่วงมากกว่า 1 เดือน นาข้าวเสียหายเกือบ 40,000 ไร่ ต้องงดจ่ายน้ำทำนา เพื่อเก็บไว้ ผลิตน้ำประปาอย่างเดียว อ่างเก็บน้ำหลัก 4 แห่ง เหลือน้ำเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น หาก ภายใน 2 เดือน ฝนไม่ตกลงมาเลยจะเข้าสู่ขั้นวิกฤติน้ำทั้งจังหวัดและมี 2 อำเภอมี ปัญหาหน้าประปากำหนดจ่ายน้ำเป็นบางเวลา

ที่จ.สุรินทร์ สถานการณ์ภัยแล้งที่ หมู่บ้านโอทะเลพัฒนา ม.10 ต.จรัส อ.บัว เซด จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดเขตชายแดน กัมพูชา แหล่งน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปากลาง หมู่บ้านแห่งนี้ขาด จนไม่สามารถผลิตน้ำ ประปาให้ชาวบ้านได้ใช้อุปโภคบริโภคมานาน กว่า 2 เดือน ต้องอาศัยซื้อน้ำจากพ่อค้า นำ ระบายให้ถึงละ 200 บาท

ขณะที่ จ.เลย ปลายในกระชังที่ เกษตรกรเลี้ยงไว้ในแม่น้ำเลย บ้านท่ามะนาว ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ลอยตายจำนวนมาก สาเหตุเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ขาด น้ำและร้อน ระดับลดต่ำลงจนปลาในอกขาด อากาศหายใจ ประมาณ 30 ตัน สร้างความ เสียหายให้เกษตรกรรายละกว่า 1 ล้านบาท ทำให้ต้องเร่งตั้งขึ้นมารับขายในราคาถูก ขอม ขาดทุน ราคา 4 กิโลกรัมต่อ 100 บาท

ที่จ.บุรีรัมย์ นายอคม พิณยศศักดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เผยว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ทำ เรื่องขอสนับสนุนฝนหลวง จากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.ขอนแก่น และหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวง จ.นครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง หลังเกษตรกรในพื้นที่ 18 อำเภอจากทั้ง จังหวัด 23 อำเภอ ร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากมีนาข้าวที่ไถหว่านไปแล้ว ประสบ ปัญหาขาดน้ำหล่อเลี้ยงกว่า 350,000 ไร่ รวมถึงสวนยางพาราขาดน้ำอีกกว่า 20,000 ไร่

หากฝนไม่ตกภายใน 2-3 สัปดาห์ ทั้งนาข้าว และสวนยางพาราจะแห้งตายเสียหายเป็นวงกว้าง

นอกจากนี้ ชาวนาในหลายพื้นที่ หลายอำเภอของ จ.อุดรธานี ได้ประสพภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเพื่อมาทำนากระจายวงกว้าง ได้ร้องขอฝนหลวงให้มาทำสักครั้ง

ดร.นพพล อมรเวช ผู้ช่วยป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปก.) จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เมื่อกลางดึก วันที่ 2 กรกฎาคม ได้เกิดคลื่นพายุพัดถล่ม อย่างกะทันหัน ริมแม่น้ำป่าสัก ความยาว มากกว่า 50 เมตร ทำให้บ้านเรือนประชาชน ต.ท่าหลวง พังเสียหายทันที 2 หลัง โชคดี ไม่มีผู้ใดเสียชีวิต โดยบ้านที่ได้รับ ความเสียหาย เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว ปลูกอยู่ติดแม่น้ำป่าสัก เป็น ของ นางนัยนา นพคุณ อายุ 42 ปี และบ้านของนายอุเทน แก่นสากล อายุ 69 ปี คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากภาวะภัยแล้ง น้ำ ในแม่น้ำป่าสักแห้ง และผลกระทบการเร่งขุด ลอกแม่น้ำป่าสักในช่วงภาวะภัยแล้ง

ขณะที่นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล เผยว่า ในพื้นที่ ภาคเหนือ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-2 ก.ค. 2558 ที่ผ่านมามีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อน ภูมิพล ไม่ถึง 20 ล้านลูกบาศก์เมตร น้อย ที่สุดในรอบ 51 ปี หรือตั้งแต่กักเก็บน้ำมา ทำให้เหลือน้ำในอ่างเก็บน้ำ 241 ล้าน ลูกบาศก์เมตร ระบายเพื่อการอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศท้ายเขื่อน วันละ 8 ล้าน ลูกบาศก์เมตร จึงเหลือน้ำที่จะระบายได้อีก เพียง 30 วันเท่านั้น ถึงแม้มีการทำฝนหลวง แต่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพียง 4 วัน ซึ่งวันที่ 1 และ 2 กรกฎาคม ไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเลย ขณะนี้ ระดับน้ำแห้ง ส่งผลให้ผู้ประกอบการ เรือ แพเหนือเขื่อน ได้รับความเดือดร้อนไม่ สามารถประกอบอาชีพได้

ด้านนายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบุลย์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า หลัง จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศ งดส่งน้ำเพื่อการปลูกข้าวนาปีและต่อเนื่อง

ข้าวนาปีในรอบแรกในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และแม่กลอง โดยเลื่อนการทำนาปีออกไปนั้น ประเมินว่าจะไม่กระทบปริมาณผลผลิตมาก นัก อาจทำให้ผลผลิตนาปี ลดลงร้อยละ 11 หรือประมาณ 24.14 ล้านตัน จากปีที่ผ่านมามีผลผลิต 27 ล้านตัน รวมทั้งมีแนวโน้ม การคลี่คลายของวิกฤติเศรษฐกิจโลก และ มาตรการภาครัฐที่ช่วยเหลือภาคเกษตรอย่าง ต่อเนื่องจะเกิดผลพวงเศรษฐกิจภาคเกษตรดีขึ้นปลายปี ไตรมาสสุดท้าย

# ประเมินผลผลิตข้าวนาปี58 'ภัยแล้ง'จุดเหลือ 24 ล้านตัน

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร** หรือ สศก. ได้ออกมาประเมินผลผลิตข้าวนาปี 2558/2559 หลังจากรัฐบาลได้ร้องขอให้ชวนาชลอการเพาะปลูกออกไป เพราะไม่มีน้ำสนับสนุนอย่างเพียงพอ

**นายเลิศศักดิ์ ธีวตระกูลไพบูลย์** เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กล่าวว่า หลังจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแม่กลอง ส่งผลต่อเนื่องถึงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี

กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่าช่วงนี้ฝนตกน้อย และจะเริ่มตกตามฤดูกาลช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนี้ ดังนั้น ปริมาณน้ำที่ล่องเก็บน้ำจึงยังน้อยกว่าปกติมาก ทำให้ต้องประกาศให้ชะลอการปลูกข้าวนาปีออกไปก่อน

หากติดตามการรายงานสถานการณ์อุทกภัยมีน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก เขตศูนย์สูตร ของสำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่เดือนต้นปี 2558 คาดหมายว่าบรรยากาตในเขตศูนย์สูตรมีแนวโน้มสูงกว่าค่าปกติอย่างต่อเนื่อง และจะคงเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญตลอดปี 2558

จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ประกอบกับปัญหาโลกร้อนที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรในทิศทางที่ลดลง และรายงานของClina (2007) ได้ระบุถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อผลผลิตทางการผลิตในภาคการเกษตรในช่วง 60 ปีข้างหน้าว่า จะส่งผลให้ผลผลิตภาพของภาคเกษตรในประเทศต่างๆทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป

โดยไทย ลาว อินเดีย ออสเตรเลีย ตะวันตกและเหนือ อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลผลิตภาพการผลิตที่ลดลงมากกว่า 25% ส่วนประเทศมาเลเซีย พม่า เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นกลุ่มประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลผลิตภาพการผลิตที่ลดลงในช่วง 15 -25%

ประเทศออสเตรเลียตะวันออกและใต้ เป็นกลุ่มประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลผลิตภาพการผลิตที่ลดลงในช่วง 5 -25%

ขณะที่ประเทศจีน มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลผลิตภาพการผลิตที่เป็นไปได้ทั้งลดลง 5%และ เพิ่มขึ้น 5%เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่จำนวนมาก และประเทศนิวซีแลนด์ มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลผลิตภาพการผลิตที่คงที่ถึงเพิ่มขึ้นที่ 5%ส่วนสหรัฐอเมริกาตอนเหนือ มีการเปลี่ยนแปลงด้านผลผลิตภาพการผลิตที่เพิ่มขึ้นที่ 5%ถึงมากกว่า 25%

## จากภาวะปกติของการปลูกข้าวนาปี

ซึ่งจะให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 27 ล้านตัน โดยในปี 2558 สศก. มีการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวนาปีประมาณ 24.14 ล้านตัน จึงเห็นได้ว่า

ปริมาณการผลิตลดลงประมาณ 11% ซึ่งการชะลอทำนาปีออกไปเป็นปลายเดือน.ค.นั้น อาจจะไม่กระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวนาปีมากนัก และนวัตกรรมใหม่ๆของการปลูกข้าวได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องกล่าวคือ พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้ปลูกนั้น เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสง เช่น พันธุ์ กข. พันธุ์ปทุมธานี พันธุ์ชัยนาท เป็นต้น สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี สามารถเลื่อนการปลูกออกไปได้ และมีความต้องการน้ำที่น้อยลง อีกทั้งเป็นการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นระยะๆ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งผลดีต่อราคาเกษตรกรรายได้อีกด้วย

หากพิจารณาปัจจัยภายนอก พบว่าการเคลื่อนย้ายของวิกฤติเศรษฐกิจโลกเริ่มมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น เราไม่ได้เผชิญกับภาวะเงินฝืด แม้ในเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา อัตราเงินเฟ้อจะติดลบ 1.27% แต่เงินเฟ้อที่ติดลบครั้งนี้เกิดจากปัจจัยการผลิตบางตัวทางด้านอุปทาน โดยเฉพาะราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง จึงส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ลดลงด้วย

ขณะที่ภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบ สร้างให้เกิดการจ้างงาน กระจายลงสู่ท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ต้องมีวางแผนและบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบและให้ได้รับประโยชน์

## ผลกระทบภาวะโลกร้อน ผลผลิตภาพการผลิต ภาคเกษตรช่วง 60 ปีข้างหน้า

หน่วย : % การเปลี่ยนแปลง

ไทย ลาว อินเดีย ออสเตรเลีย ตะวันตก และเหนือ	-25
มาเลเซีย พม่า เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย	-15 ถึง -25
ออสเตรเลียตะวันออก และใต้	-5 ถึง -25
จีน	-5 ถึง +5
นิวซีแลนด์	0 ถึง +5
สหรัฐอเมริกา ตอนเหนือ	+5 ถึงมากกว่า 25

สูงสุด ตลอดจนการขับเคลื่อนด้วยภาคการท่องเที่ยวและภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real Sector) และราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มดีขึ้น จะส่งผลทำให้การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนภายในประเทศเริ่มเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้น สะท้อนไปยังกลุ่มสินค้าภาคเกษตรที่ขึ้นตามลำดับ

ทั้งนี้ การที่รัฐบาลจะมีมาตรการแนวทาง และนโยบายการเกษตรออกมาสสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่างๆ ทางการเกษตรการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอย่างเป็นรูปธรรม การประกันภัยพืชผลการเกษตรและมาตรการอื่นๆ หากมีการดูแลภาคการผลิตสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ

รวมทั้งเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งได้นำเครื่องมือทางการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องสูบน้ำ เครื่องไถนาแบบเดินตามมาจำหน่ายกับสถานธนาบาลก็ให้เข้าโครงการจำหน่ายไม่คิดดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มเงินสตรสารองหมุนเวียน ซึ่งในภาพรวมจะส่งผลโดยตรงกับเศรษฐกิจการเกษตรที่จะมีแนวโน้มที่ดีตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้พยายามเร่งสร้างรายได้นอกภาคเกษตรให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนภาคเกษตรกรที่หายไป และเป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรด้วย

## เกาะข่าวเกษตร

เกาะข่าวเกษตร ประจำฉบับวันเสาร์ หรือเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558... ○ หม่อมหลวง ไทย ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อ จิตรพันธ์ ทวีวงศ์ เลขาธิการ กปร. เป็นประธาน วันก่อน.... ○ ณ ห้องประชุมหนองสำโรง การประชุมคณะทำงานประสานและติดตามการ สำนักงานชลประทานที่ 5 นายชาญวิทย์ กัลป์ ดำเนินงานปฏิภาชพระราชทานพระมหากรุณา อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน ครั้งที่ 3/2558 โดยมีเจ้าหน้าที่ กปร. และผู้ ร่วมกับ นายธนา สุวิทลชน ประธานทีมงาน แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ จัดการความรู้ กรมชลประทาน ประชุมเพื่อจัด ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอื่น กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการ เนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขต กิจกรรมการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กอง บางพลัด กรุงเทพฯ... ○ นายเสนอ ชูจันทร์ โดยมีคณะทีมงานจัดการความรู้กรมชลประทาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับ เป็นผู้ให้คำแนะนำในการดำเนินการกิจกรรม โดย Mr.Bolu Lyer ผู้อำนวยการองค์การสัมพันธภาพ มี ผอ.ส่วน ผอ.ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน สหกรณ์ระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคเอเชีย เนื่องมาจากพระราชดำริ ผอ.โครงการในเขต และแปซิฟิก และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเพื่อ สขป.5 ทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้ คณะ เขียนเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีที่ร่วม ทำงานดำเนินงานตามองค์ความรู้ที่ 1-3 และเจ้า ผลิตขอมงานสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ หน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม... ○ จะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2559 และ

กิด มงไทย

# เขตเศรษฐกิจพิเศษ

## สืบพันธภาพสหกรณ์ไทยสหกรณ์เพื่อนบ้าน



กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายอย่าง เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ฯลฯ ที่ผ่านมามีการเตรียมความพร้อมให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจพิเศษ

นายโสภาส กลั่นบุญชัย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ภายใต้งานของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ได้เห็นชอบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรกของ

สินค้าเกษตรมีตกหนายจากประเทศเพื่อนบ้าน และปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน ซึ่งการพัฒนาพื้นที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ นั้น จะนำมาซึ่งการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ทั้ง การค้า การลงทุน การจ้างแรงงาน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงรับหน้าที่ในการจัด



อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ไทยใน 5 พื้นที่ชายแดน เพื่อให้สามารถก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2558 ได้แก่ 1) แม่สอด 2) อรัญประเทศ 3) ตราด 4) มุกดาหาร 5) สะเตาะ โดยเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ในการเพิ่มความสามรถในการแข่งขัน เพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน

แม้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน มีปัญหาการลักลอบนำเข้า

ทำโครงการส่งเสริมการค้าชายแดนของสหกรณ์ เพื่อสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศบริเวณชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) โดยใช้ขบวนการสหกรณ์เข้ามาดำเนินการนำเข้าและส่งออกสินค้า

การเกษตรที่สำคัญ ซึ่งขณะนี้กำลังเดินทางข้ามเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี และมีการสร้างความร่วมมือทางการค้าชายกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง



ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำเข้าจากพม่า

“การนำสหกรณ์เข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน ตามนโยบายรัฐบาล ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้



ดำเนินการไปแล้ว 2 พื้นที่ด้วยกันคือ ที่ อ.แม่สอด ชุมมุลสหกรณ์ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจโดยการรวม จ.ตาก สหกรณ์ได้ดำเนินการรวบรวมข้าวโพด ซึ่ง สหกรณ์ต่าง ๆ ที่มีสมาชิกเพาะปลูกยางพารา เป็นการนำร่อง ในปีแรกได้ประมาณ 1,600 ตัน เข้าด้วยกันแล้วรวมผลผลิตเพื่อส่งออกจำหน่าย มูลค่าประมาณ 12-13 ล้านบาท และที่ “ความจริงแล้วนโยบายรัฐบาล ต้องการ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้นำเข้ามันสำปะหลัง ที่จะป้องกันไม่ให้สินค้าที่นำเข้ามาจากต่าง ประมาณ 500 ตัน มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท ประเทศ เข้ามาแบบผิดกฎหมาย เพราะจะทำให้ เศษ และในช่วงเดือนมิถุนายน 2558 นำเข้ามา การควบคุมผลผลิตไม่สามารถเป็นไปได้ และอาจ อีกประมาณ 250-300 ตัน โดยสหกรณ์โคนม จะกระทบต่อความมั่นคงในการผลิตภาค วังน้ำเย็น จำกัด เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ การเกษตรของเกษตรกรภายในประเทศ จึงริเริ่ม



เตรียมส่งออกยางไปมาเลเซีย



มังคุดส่งออกเวียดนาม

ให้มีหน่วยงาน หรือองค์กรที่สามารถนำเข้าอย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย เข้ามาดำเนินการ โดยเห็น ว่าระบบสหกรณ์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่สามารถ ดำเนินการเรื่องการค้าชายแดนในเขตเศรษฐกิจ พิเศษได้ จึงสนับสนุนให้สหกรณ์ดำเนินการเป็น ไปตามประกาศของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ว่า สามารถจะนำผลผลิตภัณฑ์หรือพืชตัวใดเข้ามาได้ บ้าง เพราะพืชบางชนิดก็ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด บางชนิดก็มีการอนุญาตให้นำเข้ามาได้ตามช่วง ระยะเวลาที่กำหนด เช่น ข้าวโพดก็สามารถนำ เข้ามาได้เฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือน สิงหาคมของทุกปีเท่านั้น” นายไอลาส กลั่นมุกข์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

เพื่อจำหน่ายให้สมาชิกสหกรณ์และเครือข่าย สหกรณ์ในจังหวัดใกล้เคียง” นายไอลาส กลั่นมุกข์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

สำหรับในจังหวัดตราด ทางกรมฯ มีเป้า หมายที่จะนำผลไม้ของสหกรณ์ส่งออกจำหน่าย ทั้งในประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม ซึ่ง ขณะนี้สหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้ในจังหวัดตราดได้จัด ทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกกับกระทรวง พาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ส่วนที่จังหวัดมุกดาหาร ทางสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด ซึ่งเป็น สหกรณ์ที่มีสมาชิกเลี้ยงโคเนื้อได้นำเนื้อโคส่งออก ไปจำหน่ายที่ประเทศลาว ในส่วนของด้านชายแดน ที่อำเภอสะเตกา จังหวัดสงขลา จะนำผลผลิต จากยางพารา ทั้ง น้ำยางพารา ผลผลิตภัณฑ์จากยาง พารา ส่งจำหน่ายยังตลาดในประเทศมาเลเซีย ซึ่ง ขณะนี้ทางสหกรณ์ในเขตพื้นที่กำลังจัดตั้งเป็น

นับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของระบบการ ค้าระหว่างพรมแดนของประเทศไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยการสร้างความ สัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน ทั้งภาคธุรกิจที่ เป็นองค์กรของภาครัฐ ภาคเอกชน และ สหกรณ์ ของประเทศนั้น ๆ อันจะก่อให้เกิด สัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างบุคคล และองค์กร ที่เป็นเงื่อนไขอันดีในการก่อเกิดความรัก ความนับถือ ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ที่จะ พัฒนาก้าวเข้าสู่ความร่วมมือ อยู่ร่วมกันได้ อย่างมีความสุข และยั่งยืนของประชาชาติใน ประชาคมอาเซียน.

## รัฐควัก 1.6 หมื่นล้านจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อย

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะประธานกรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) เปิดเผยถึงการจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อย ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้อนุมัติการจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อย 180 บาทต่อตันอ้อย โดยให้กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินรวม 16,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินดังกล่าวแก่ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ 180,000 ครัวเรือน เนื่องจากต้นทุนการปลูกอ้อยสูงกว่าราคาที่ได้ภาครัฐประเมินไว้ก่อนหน้านี้ โดยจะเริ่มอนุมัติเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.เป็นต้นไป คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนในการจ่ายเงินให้กับชาวไร่ประมาณ 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% ต้องรอให้ชาวไร่อ้อยนอกระบบเข้ามาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10 ล้านไร่ จากนโยบายเปลี่ยนนาข้าวเป็นไร่อ้อย

“เพื่อช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในการรับมือภัยแล้งที่เกิดขึ้น กองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรับมือภัยแล้ง 500 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมทั้งการวางระบบน้ำหยด เป็นต้น โดยจะปล่อยกู้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท คาดว่าจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากกว่า 1,000 ครัวเรือน และอนุมัติวงเงินกู้เพื่อนำไปซื้อรถตัดอ้อย วงเงิน 1,500 ล้านบาท จำกัดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อลดต้นทุนในการตัดอ้อย และแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน”

## สพข.2 เร่งเครื่องพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน แหล่งน้ำขนาดเล็ก และบ่อจิว หวังช่วยเกษตรกรผ่านวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้

นายก่อเกียรติ จันทร์พิงสุช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ค่อนข้างรุนแรง และได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกจำนวนมาก เกษตรกรหลายรายต้องซื้อน้ำมาใช้ในสวน เนื่องจากไม่ผลจำเป็นต้องใช้น้ำปริมาณมาก โดยเฉพาะช่วงออกดอกถึงเก็บเกี่ยวจะขาดน้ำไม่ได้ ไมเช่นนั้นผลผลิตที่ออกมาจะไม่สมบูรณ์หรือไม่ได้คุณภาพ

เท่าที่ควร ซึ่งจะกระทบต่อราคาจำหน่ายผลผลิตด้วย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ได้มอบหมายทางสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาเรื่องแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้รับงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ แบ่งเป็น แหล่งน้ำชุมชน 1 แห่งที่จังหวัดจันทบุรี แหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการ

อนุรักษ์ดินและน้ำ 23 แห่ง และแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร 1,700 บ่อ โดยขณะนี้แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานหรือบ่อจิว ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ และแหล่งน้ำชุมชน ขณะนี้ดำเนินการไปกว่า 80% คาดว่าภายในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อย ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้ทันฤดูฝนอย่างแน่นอน

นายก่อเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากกรมพัฒนาที่ดินจะพยายามจัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว สิ่งหนึ่งที่ต้องย้ำเตือนให้เกษตรกรตระหนักคือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า โดยการใช้น้ำเพื่อการเกษตรนั้นเกษตรกรควรคำนึงถึงดินเป็นตัวตั้ง ต้องรู้ว่าดินที่ตีควรมีความชื้นมากน้อยเท่าใดจึงจะเหมาะสมต่อความต้องการของพืชแต่ละชนิด เกษตรกรไม่ควรรดน้ำในปริมาณมากตามความเคยชิน ซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และยังสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วย และที่สำคัญเกษตรกรควรปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นไว้ในดิน ซึ่งเรื่องเหล่านี้ทางเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินได้เข้าไปแนะนำเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จึงอยากให้เกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำ เพื่อให้ผ่านวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้ และนำไปสู่การใช้น้ำอย่างยั่งยืน

## ‘กอน.’อนุมัติ 2 พันล้าน ผุดแหล่งน้ำ/ให้ชาวไร่อ้อยกู้ช่วงแล้ง

นายอาทิตย์ วุฒิบะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการกองทุน อ้อยและน้ำตาลทราย(กอน.) เปิดเผยว่า กองทุนฯ ได้อนุมัติเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 2,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรรับมือภัยแล้ง 500 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมทั้งการวางระบบน้ำหยด เป็นต้น รวมทั้งปล่อยกู้ไม่เกินรายละ 5 แสนบาท

ในวงเงินกู้ดังกล่าวยังสนับสนุนการซื้อรถตัดอ้อย จำนวน 1,500 ล้านบาท จำกัด เฉลี่ยรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อลดต้นทุนในการตัดอ้อย และแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยหากเป็นรถตัดอ้อยที่ผลิตภายในประเทศจะมีราคาประมาณคันละ 5 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นรถตัดอ้อยจากต่างประเทศจะมีราคาประมาณคันละ 10 ล้านบาท คาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ไม่ต่ำกว่า 150 ราย

“หากชาวไร่อ้อยสนใจเงินกู้รับมือภัยแล้งเกินเป้าหมาย 500 ล้านบาท ก็จะขยาย

เพิ่มได้อีกประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งวงเงินกู้จะมีอัตราดอกเบี้ยเพียง 2% ระยะเวลาผ่อนชำระ 6 ปี โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาปล่อยสินเชื่อ ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้แทนชาวไร่อ้อย ผู้แทนโรงงานน้ำตาลทราย และผู้แทนสำนักงานประมาณ เป็นต้น” นายอาทิตย์ กล่าว

ส่วนกรณีที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้กองทุนฯ กู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 1.69 หมื่นล้านบาท คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากของชาวไร่อ้อย ที่ส่งเอกสารครบถ้วนแล้ว ภายในวันที่ 21 ก.ค. 2558 เป็นต้นไป

นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ เลขาธิการ กอน. กล่าวว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลก คาดว่าราคาอ้อยจะยังคงตกต่ำต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปี เพราะสต็อกน้ำตาลในตลาดโลกยังมีปริมาณมาก และตลาดโลกมีความต้องการน้ำตาล 168 ล้านตัน/ปี แต่ผลิตได้ 176 ล้านตัน/ปี เกินความต้องการเล็กน้อย

## เกษตรสงขลามอบนโยบายพัฒนาเกษตรกร

นายพีระพันธ์ แสงใส เกษตรกรของ จ.สงขลา เป็นประธานมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานทะเบียนเกษตรกรของ จ.สงขลา ให้แก่เกษตรกร ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2557 จำนวน 127,568 ครัวเรือน โดยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ กว่า 150 คน ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา

นายพีระพันธ์กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม พื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศเป็นพื้นที่ทำการเกษตร ประชาชนประมาณร้อยละ 40 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์

หรือทำประมง ซึ่งเกษตรกรบางส่วนมีการทำกิจกรรมมากกว่าหนึ่งชนิด ภาคเกษตรสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมของประเทศ

โดยการพัฒนาภาคเกษตรจะประสบผลสำเร็จได้จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกร ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของภาครัฐอย่างหนึ่งที่จะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และความยั่งยืนของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร

### ทีดีอาร์ไอจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อย 1.69 หมื่นล้าน A 2

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และประธานกรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จะเริ่มจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อย 160 บาท/ตันอ้อย 'ตามมติคณะรัฐมนตรี' ในวงเงินรวม 1.69 หมื่นล้านบาท แก่ชาวไร้อ้อยทั่วประเทศ 1.5 แสนราย ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.เป็นต้นไป คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือนในการจ่ายเงินให้ชาวไร้อ้อยได้ 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% ต้องรอให้ชาวไร้อ้อยนอกระบบเข้ามาลงทะเบียน เนื่องจากมีเกษตรกรหันมาปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านไร่ จากนโยบายเปลี่ยนนาข้าวเป็นไร้อ้อย

## ดีเดย์ 21 ก.ค. จ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อย รอบอร์ด 'ธกส.' เคาะกู่ 1.6 หมื่นล.

นายอาทิตย์ วุฒิบะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อย 160 บาทต่อตันอ้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ กท. จ่ายเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท จ่ายเงินแก่ชาวไร่อ้อยทั่วประเทศประมาณ 1.5 แสนรายว่า จะเริ่มอนุมัติจ่ายเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคมนี้ หลังคณะกรรมการ ธ.ก.ส. จัดประชุมช่วงวันที่ 13-14 กรกฎาคมนี้ ให้การเห็นชอบแล้ว ใช้เวลา 1 เดือนชาวไร่อ้อยราว 80% จะได้รับเงินอีก 20% เป็นชาวไร่อ้อยนอกระบบต้องเข้ามาลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อน ผลจากมีเกษตรกรหันมาปลูกอ้อยเพิ่มจากนโยบายเปลี่ยนนาข้าวเป็นไร่อ้อย

นายอาทิตย์กล่าวว่า นอกจากนี้ได้อนุมัติวงเงินกู้เพื่อนำไปซื้อรถตัดอ้อย จำนวน 1.5 พันล้านบาท จำกัดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อย และแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน คาดว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ไม่ต่ำกว่า 150 ราย โดยคิดดอกเบี้ย 2% ระยะเวลาผ่อนชำระ 6 ปี

## สมาคมกรีดยางร้องแก้ปัญหายาง

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม นายมนัส บุญพัฒน์ ว่าที่นายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่เอกสารผ่านสื่อออนไลน์ระบุถึงการแก้ปัญหาเรื่องยางพารา เนื้อหาระบุว่า ตามที่ราคายางทั้งตลาดกลาง ตลาดท้องถิ่น ตลาดน้ำยางสดลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้รัฐบาลมีมาตรการแก้ไข อาทิ ให้รัฐบาลมีมาตรการ “โครงการสร้างเสถียรภาพราคายาง” โดยซื้อชี้นำตลาดซึ่งไม่ทำให้งบประมาณสูญหาย เพื่อให้มีการแข่งขันการซื้อยางภายในประเทศของผู้ประกอบการ, ให้รัฐบาลลงในรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตของบุคลากร และหน่วยงาน ขอให้รัฐบาลทบทวนและระงับการใช้มาตรการชดเชยในประเภทต่างๆ เป็นวิธีแก้ปัญหา เป็นต้น

ด้านนายจำลอง ดีทองอ่อน แกนนำผู้ประสานเครือข่ายชาวสวนยาง อ.บางสะพาน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า เครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางและปาล์มน้ำมัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และแนวร่วมกู้ชีพชาวยางภาคใต้ ขึ้นป้ายคัดเอาต์ริมถนนเพชรเกษมขาเข้า กทม. ที่หมู่ 5 บ้านธรรมรัตน์ อ.บางสะพาน หลังจากรัฐบาลมีนโยบายโค่นต้นยางทิ้งเพื่อแก้ปัญหาราคาคาดต่ำ ต่อมาหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงได้เดินทางมาพบกับกลุ่มเกษตรกร เพื่อขอปลดป้ายแต่ชาวบ้านไม่ยินยอม จากนั้นมีการชี้แจงว่าการตัดโค่นต้นยางเป็นไปตามนโยบาย คสช.ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ได้รับประโยชน์และผู้ที่ได้รับต้นทุน โดยมีการนัดหมายทุกฝ่ายหรือร่วมกันที่ศาลาประชาคมบ้านธรรมรัตน์ ในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ โดยชาวบ้านจะขอให้หน่วยงานราชการลงนามยืนยันเป็นบันทึกข้อตกลงในเอกสารว่าจะไม่โค่นต้นยางของชาวบ้านตามเงื่อนไขที่เสนอ หากชาวบ้านแสดงความพอใจก็จะปลดป้ายออกทันที



# ท่วม 2 พันล. ป้องภัยแล้งไร้อ้อย ล้น 2 พายุเพิ่มน้ำฝนช่วยอีสาน

'รอยล'ซีได้ฝนหลินฟ้า-จันทอม  
ทำฝนตกอีสาน 5-7 ก.ค. ล้นเพิ่ม  
น้ำเขื่อนสิริกิติ์-ป่าสักกา  
(อ่านต่อหน้า 5) 1,5,12

## ต่อจากหน้า 1

### แล้ง

#### 'สมหมาย'แจงสนช.ช่วยแล้ง

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สนช.) นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยมติหนึ่งในการชี้แจงกระทู้ถามของนายเกียรติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิก สนช. ที่ถามนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (อ.ก.ส.) ในการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะภัยแล้งและเสนอให้ปรับปรุงบัตรสินเชื่อเกษตรกรให้สามารถใช้เป็นเงินสดได้ว่า มาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งในปีนี้ได้ให้ อ.ก.ส. และธนาคารออมสินไปเตรียมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไว้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาทั้งการเร่งให้หน่วยงานในทุกระดับ ทบวงกรมเร่งใช้จ่ายเงินตามโครงการงบประมาณรายจ่ายปี 2558 เพื่อให้ออกถึงพื้นที่และตำบลหมู่บ้านต่างๆ ให้เร็ว ส่วนกรณีบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่เสนอให้เบิกเป็นเงินสดมาใช้มีความเป็นไปได้แต่ต้องช่วงเวลาค่อนข้างยาว เพราะการควบคุมใบบัตรอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องยากหากขัดสนจริงโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งนี้อาจให้เบิกเป็นเงินสดเพียง 2 หมื่นบาท จากวงเงิน 5 หมื่นบาท

#### กษ.เร่งพักชำระหนี้เกษตรกร

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กล่าวว่า รัฐบาลเตรียมความพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้งเรียงตามลำดับความเดือดร้อน เช่น เบื้องต้นอาจเป็นเรื่องหนี้สินที่จะเป็นการพักชำระหนี้กำลังพิจารณาอยู่ และความช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูกาลใหม่ หากกรณีไม่มีฝนจริงๆ จะให้เกษตรกรทำโครงการที่ไม่อาศัยน้ำหรือใช้น้ำน้อยที่สุด เช่น การเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงไก่ โดยเตรียมพร้อมเรื่องเงิน เมล็ดพันธุ์ การส่งเสริมการตลาด และการให้สินเชื่อเกษตรกรเพิ่มเติม ขณะนี้แต่ละจังหวัดกำลังวางแผนงานก่อนที่จะส่งให้ส่วนกลางพิจารณาเพื่อกำกับควบคุมแผนงานต่อไป

#### 'อภิสิทธิ์'จี้รัฐบาลพูดให้ชัด

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวว่า ภัยแล้งเป็นเรื่องที่น่าห่วงที่สุด เพราะรัฐบาลยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการขาดรายได้ของเกษตรกร

จำเป็นต้องคิดเรื่องนี้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำให้เกษตรกรใช้ในการอุปโภคบริโภค ไม่ใช่แค่พูดถึงการบริหารจัดการน้ำด้านเดียว ขณะที่อีกหลายพื้นที่ไม่สามารถทำนาได้เลย รัฐบาลต้องตัดสินใจให้ชัดเจนในการช่วยเหลือเกษตรกร ส่วนมาตรการพักชำระหนี้สินของรัฐบาลแม้จะพักหนี้สินให้ 6 เดือน แต่อีกหนึ่งเดือนต่อจากนั้นเกษตรกรก็ยังไม่มียาได้ จึงต้องคิดเร่งโครงการสร้างรายได้ให้เกษตรกรโดยด่วน

"รู้สึกแปลกใจว่าในบางพื้นที่เหตุใดจึงยังไม่มีการประกาศให้เป็นเขตภัยแล้ง รวมถึงกรณีที่ยังไม่มีการกำหนดมาตรการช่วยเหลือจากรัฐที่ชัดเจน ทั้งที่ข้อเท็จจริงหากใช้ระบบประกันรายได้ให้เกษตรกรก็จะมีภาระอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันที เพราะเป็นการประกันรายได้ให้เกษตรกรโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกลไกตลาด" นายอภิสิทธิ์กล่าว

#### 'บักปอก'เร่งผวจ.แก้ปัญหา

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวขานานว่าตัวตายจากปัญหาภัยแล้งว่า ยอมรับว่าห่วง จึงอยากขอรองชวามาและเกษตรกรว่าอย่าแก้ไขปัญหแบบนี้ เพราะไม่ได้ทำให้ปัญหาจบลง ทั้งนี้ เห็นใจและเข้าใจว่าเกษตรกรอาจจะมีความร้อนใจที่ได้ปลุกข้าวไปแล้ว แต่น้ำไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานด้านความมั่นคง ลงพื้นที่รับฟังและช่วยแก้ไขปัญหอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนที่เดือดร้อนให้ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัด-อำเภอ ยืนยันว่าในภาวะวิกฤตน้ำแล้ง ทุกจังหวัดได้พยายามเข้าแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ผ่านช่วงเดือนกรกฎาคมและรอน้ำฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ขณะนี้มีพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง 40 จังหวัด คลัสต์แล้ว 27 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ภัยแล้งใน 13 จังหวัด 93 อำเภอ 557 ตำบล 5,366 หมู่บ้าน โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

#### ยอดเบิกงบพุ่งเกือบพันล้าน

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2558 จนถึงปัจจุบันมีส่วนราชการขอเบิกเงินอุดหนุนราชการเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประสบภัยแล้งจำนวน 987.35 ล้านบาท และทางกรมบัญชีกลางได้เบิกจ่ายไปแล้ว 949.33 ล้านบาท ยอดเบิกจ่ายดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับสูง เพราะปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ถือว่า

รุนแรงกว่าปีก่อนๆ โดยดูได้จากยอดขอเบิกเงินอุดหนุนจ่ายตลอดทั้งปีงบประมาณในมิ 2557 ที่ 494.75 ล้านบาท และในถึงปีงบประมาณ 2556 มียอดเบิกเงินอุดหนุนจ่าย 38.57 ล้านบาท ซึ่งประเมินแล้วว่าตลอดปีงบประมาณยอดเบิกจ่ายตลอดจ่ายกรณีภัยแล้งนั้นน่าจะไม่สูงกว่านี้ เพราะขณะนั้นฝนเริ่มตกในบางพื้นที่บ้างแล้ว

#### ล้น 2 ได้ฝนทำฝนตกอีสาน

ด้านนายรอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศน้ำเพื่อการเกษตร (สสนก.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า ขณะนี้แบบจำลองสภาพอากาศ (วาฟ) ของ สสนก.พบพายุไต้ฝุ่นหลินฟ้ากำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์ และพายุไต้ฝุ่นจันทอมที่อยู่ห่างออกไปทางภาคตะวันตกกำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น และมีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นหลังจากนั้น แม้ว่าพายุ 2 ลูกไม่เข้าประเทศไทย แต่จะมีผลโดยตรงเพราะขณะนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่ประเทศพม่า และทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยพายุไต้ฝุ่นหลินฟ้าและจันทอมจะจุดเอาหย่อมความกดอากาศต่ำ 2 หย่อมให้ปรวมตัวด้วย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่ 5-6 กรกฎาคม จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ อุบลราชธานี อุตรดิตถ์ สกลนคร เลย และในวันที่ 7 กรกฎาคม จะมีฝนตกทางอีสานตอนใต้ ที่ จ.นครราชสีมาและจ.ชัยภูมิ ซึ่งพายุไต้ฝุ่นหลินฟ้าและจันทอมจะเป็นความหวังว่าน่าจะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่ง โดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำเพิ่มมากขึ้น

#### ร.บ.จ้างเกษตรกรลดกคคลอง

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า จากรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าในเดือนกรกฎาคมนี้จะมีฝนตกน้อยกว่าที่คาดกันไว้และฝนจะเริ่มตกชุกในเดือนสิงหาคม ซึ่งกรมชลฯยังคงแผนบริหารจัดการน้ำด้วยการส่งน้ำให้เกษตรกรในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ในอัตรา 28 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.บ.)/วัน จะส่งผลให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค และพื้นที่เพาะปลูก 3.44 ล้านไร่ ส่วนความเสียหายในช่วงหน้าแล้งหลังจากกรมชลฯขอให้ชะลอการปลูกข้าวไปก่อน 1 เดือน แต่ยังมีเกษตรกรเพาะปลูกข้าวอีก 8 แสนกว่าไร่ ในจำนวนดังกล่าวถือว่าพื้นที่เสี่ยงต่อความเสียหายจากการปลูกข้าว

(อ่านต่อหน้า 12)

## ต่อจากหน้า 5

### แล้ง

"จากปริมาณน้ำที่มีอยู่น้อย รัฐบาลจึงมีมาตรการจ้างเกษตรกรในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืชอาคารชลประทาน ได้เริ่มมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา และจะดำเนินการจ้างเกษตรกรจนถึงช่วงที่คาดว่าฝนจะตก ด้วยงบประมาณของกรมชลฯ 64 ล้านบาท เชื่อว่าสามารถจ้างงานเกษตรกรได้ 224,737 คนต่อวัน และหลังจากผ่านฤดูฝนแล้วยังเตรียมต่ออายุมาตรการจ้างงานเกษตรกรต่อ จะใช้งบประมาณที่ได้จากเงินกู้ในส่วนแผนบริหารจัดการน้ำ 1,600 ล้านบาท" อธิบดีกรมชลฯกล่าว

### ชาวไร้อ้อยเริ่มเจอกภัยแล้ง

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) กล่าวว่า ล่าสุดพบว่าไร้อ้อยกำลังประสบภัยแล้งบ้าง

แล้ว แต่ไม่รุนแรงมากเพราะอ้อยต้องการน้ำน้อยกว่าข้าว และจากผลกระทบดังกล่าว ล่าสุด กท.ได้อนุมัติเงินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 2 พันล้านบาท อาทิ การช่วยเหลือเกษตรกรรับมือภัยแล้ง 500 ล้านบาท เพื่อนำไปสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก การขุดเจาะน้ำบาดาล รวมทั้งการวางระบบน้ำหยด โดยจะปล่อยกู้ไม่เกินรายละ 5 แสนบาท แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้รายละประมาณ 2-3 แสนบาท คาดว่าจะสามารถช่วยเกษตรกรได้มากกว่า 1 พันราย ซึ่งหากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง กท.ก็พร้อมจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรอีก 500 ล้านบาท รวมเป็น 1,000 ล้านบาท

### 'อยุธยา' ตั้งเครื่องสูบน้ำเข้าคลอง

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาจากอำเภอสนาโดยเฉพะจาก ต.มารวิชัยและ ต.ชานนา กว่า 100 ครัวเรือนได้มารวมตัวกันที่ อบต.มารวิชัยเพื่อขอพบตัวแทนภาครัฐ อาทิ หน่วยงานกรมชลประทาน เกษตรจังหวัด ทหาร และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนางสมพร ดวงแก้ว ตัวแทนชาวนากล่าวว่า ชาวนาต้องถูกรวบแนวทางการแก้ไขปัญหาขาดน้ำทำนาปรังในช่วงนี้ ซึ่งพื้นที่นาหลายพันไร่ได้ปลูกข้าวมาปรังไปแล้วและเป็นช่วงที่ต้องการน้ำเพื่อการเจริญเติบโต และบางแปลงเป็นช่วงที่ต้นข้าวกำลังออกรวง หากไม่มีน้ำเข้ามาในช่วงนี้ ต้นข้าวอาจแห้งตายได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปว่า จะต้องพยายามดึงน้ำจากแม่น้ำน้อยเข้าคลองชลประทานในพื้นที่ด้วยวิธีตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ และชาวนาจะนำเครื่องสูบน้ำมาช่วยสูบส่งต่อน้ำเป็นช่วงๆ เพื่อส่งน้ำเข้าไปช่วยแปลงนาที่เพาะปลูกไปก่อนหน้านี้

### 'อุตรดิตถ์'ระดมทหารช่วย

ที่ จ.อุตรดิตถ์ นายสมชัย กมลเทพเทรินทร์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ได้รับหนังสือจากเกษตรกรในพื้นที่ ต.บ้านเกาะ ต.วังกะพ้อ อ.เมืองอุตรดิตถ์ ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล และ ต.ช่อสูง อ.ตรอนว่าชาวนาปีที่ปลูกไปรอบแรกพื้นที่มากกว่า 40,000 ไร่เศษ. ที่กำลังจะตั้งท้องและกำลังขาดน้ำจึงอยากให้จังหวัดช่วยเหลือโดยการสูบน้ำจากแม่น้ำน่านไปใส่เพื่อให้อ้อยได้รับน้ำ จึงทำเรื่องขอกำลังทหาร 40 นายเพื่อมาช่วยปักคันดินบริเวณสถานีสูบน้ำบ้านเกาะ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง เพื่อตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 3 เครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำน่านขึ้นมา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงพิษณุโลก ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการทำฝนหลวงมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนไปตกในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เมือง พิษณุโลก ฝนได้ตกช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ทำให้เติมน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยลุ่มเค็ม ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 10 ซม.

### จ่อตายข้าว'พิจิตร'2.4แสนไร่

นายสุรชัย ชินอาสา ผวจ.พิจิตร กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งมีนัยยะครอบคลุมพื้นที่ทุกอำเภอทั้งหมด 12 อำเภอ รวม 221 หมู่บ้านแล้ง หลังประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ทำนาปลูกข้าวทั้งหมด 1.8 ล้านไร่ และอยู่ในระบบชลประทาน 3.4 แสนไร่ ได้ปลูกข้าวไปแล้ว 2.4 แสนไร่ อายุข้าวประมาณ 1 เดือนกำลังขาดแคลนน้ำ

นายสุรชัยกล่าวต่อว่า นอกจากนี้แหล่งน้ำบึงสีไฟแห้งแล้งติดต่อกันมานาน 3 ปีติดต่อกันและบึงนี้ถือว่าแห้งแล้งมากที่สุด มีน้ำเหลือเพียงประมาณ 7-8 เปอร์เซ็นต์ของความจุ ในเนื้อที่ทั้งหมด 5,300 ไร่ จึงเป็นสาเหตุให้ประชาชนนุกรุกเข้าไปตกถางจับจองพื้นที่เตรียมทำนาบัวและจับสัตว์น้ำ อีกทั้งมีการแห้วพืชพืช จึงทำให้ระบบนิเวศภายในบึงเสียหายไปจำนวนมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

### เพชรบูรณ์ลดแรงดันส่งน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากอ่างเก็บน้ำป่าแดงแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ระดับน้ำเก็บกักล่าสุดลดลงเหลือ 2.3 ล้าน ลบ.ม. ทำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์มีมาตรการลดแรงดันการจ่ายน้ำ เพื่อยืดระยะเวลาใช้น้ำประปาออกไปให้นานที่สุด โดยนายวิมลภ เกียรติธนพล หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสุญเสีย สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ นำเจ้าหน้าที่ตระเวนไล่ตะกอนออกจากท่อส่งน้ำประปาบริเวณปลายสาย เนื่องจากประชาชนร้องเรียนน้ำประปามีสีขุ่นข้น จนสร้างปัญหาเมื่อนำไปใช้ในการอุปโภคและบริโภค

นายวิมลภกล่าวว่า มาตรการลดแรงดันการจ่ายน้ำหมายความว่า จะลดการจ่ายน้ำลงจากปกติตามวันเวลาที่มีการประปาฯ แจ่ง

ประชาสัมพันธ์ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการที่อยู่บริเวณปลายสายที่ส่งน้ำอาจจะมีผลกระทบต่อประปาไปไม่ถึง จึงควรวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดและควรมีภาชนะเก็บกักน้ำไว้ใช้ให้พอเพียง

### โคราชไม่กระทบผลิตประปา

นายชิตชนก สมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา กล่าวว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักขนาดใหญ่ 5 แห่ง ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ที่มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 32 เปอร์เซ็นต์ของความจุกักเก็บทั้งหมด เช่น เขื่อนลำตะคอง ปริมาณน้ำใช้การปัจจุบันเหลือ 56 ล้าน ลบ.ม. หรือ 17% เขื่อนลำพระเพลิง เหลือ 30 ล้าน ลบ.ม. หรือ 27% เขื่อนลำนูนอน เหลือ 54 ล้าน ลบ.ม. หรือ 38% เป็นต้น ส่วนที่หลายฝ่ายเป็นห่วงเรื่องการผลิตน้ำประปาในเขตเศรษฐกิจของจังหวัดนั้น ยืนยันว่าภายหลังมีการลดปริมาณน้ำออกจากเขื่อนลำตะคอง ทางชลประทานยังได้ดึงน้ำดิบจากเขื่อนลำพระเพลิง อ.นครบุรี วันละ 35,000 ลบ.ม. เพื่อผลิตน้ำประปาในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ดังนั้นยืนยันได้ว่าจะไม่มีการกระทบในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคอย่างแน่นอน

### คลองมะขามเฒ่าแห้งขอด

นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการเขื่อนเจ้าพระยา กล่าวว่า จากการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในคลองมะขามเฒ่าอยู่ท้องพื้นที่ อ.วัดสิงห์ และ อ.หันคา จ.ชัยนาท ปรากฏว่าคลองตลอดทั้งสายความยาว 104 กม.กำลังแห้งขอด ทั้งที่ก่อนหน้านี้น้ำสำนักงานชลประทานที่ 12 ได้ทำข้อตกลงกับชาวนาชัยนาทและสุพรรณบุรีที่รับน้ำจากคลองมะขามเฒ่าอยู่ท้องว่า จะสูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองเพื่อให้ชาวนาได้ใช้เพาะปลูก โดยให้ผลิตเวรกันสูบน้ำซึ่งผลิตแรก จ.ชัยนาท สูบ 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน-1 กรกฎาคม และ จ.สุพรรณบุรี ผลิตละ 12 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-12 กรกฎาคม แต่ไม่มีน้ำเข้าสู่คลอง ทำให้ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ได้จึงส่งผลกระทบต่อชาวนาทั้งหมด

### ฝนหลวงพิเศษเห็นผล6จว.

นายดิศธร วัชรโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง กล่าวว่า จากปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษ จ.นครสวรรค์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา พบว่ามีฝนตกในบางพื้นที่ของ จ.อุทัยธานี ที่ อ.บ้านไร่ อ.ห้วยคต ขณะที่ในพื้นที่ จ.ชัยนาท มีฝนตกที่ อ.มโนรมย์ อ.หนองมะโมง อ.เนินขาม อ.หันคา อ.สรรพยา ส่วน จ.นครสวรรค์ มีฝนตกที่ อ.เมืองนครสวรรค์ อ.โคกโพธิ์ อ.ตากดี อ.แม่่วง อ.ลาดยาว อ.เก้าเลี้ยว อ.ตากฟ้า อ.ท่าตะโก อ.ไพศาลี อ.พยุหะคีรี อ.บรรพตพิสัย อ.หนองบัว จ.ลพบุรี มีฝนตกที่ อ.โคกเจริญ อ.หนองม่วง อ.สระโบสถ์ อ.ชัยบาดาล อ.ลำสนธิ จ.กำแพงเพชร มีฝนตกที่ อ.ขามเฒ่า อ.นครสวรรค์ และพื้นที่ลุ่มรับน้ำบึงระพีพิศ อย่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ และ จ.เพชรบูรณ์ มีฝนตกที่ อ.วิเชียรบุรี อ.ศรีเทพ และ อ.บึงสามพัน